

TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

\*

Số 05 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 9 năm 2021

ĐẢNG ĐOÀN ỦY BAN MTTQ TỈNH SÓC TRĂNG

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số:.....115.....

Ngày 24 tháng 9 năm 2021

## CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoà giải ở cơ sở

-----

Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 784 tổ hoà giải/775 ấp, khóm với 4.261 hoà giải viên; cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn hoà giải viên bảo đảm theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở. Các tổ hoà giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kịp thời hướng dẫn, trợ giúp người dân tự thoả thuận, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư. Hằng năm, tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên; qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế chuyển các vụ việc tranh chấp đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Tuy nhiên, công tác hoà giải ở cơ sở vẫn còn khó khăn, hạn chế nhất định. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hoà giải ở cơ sở; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động hoà giải ở cơ sở từng lúc thiếu chặt chẽ; chất lượng, hiệu quả hoạt động hoà giải có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận hoà giải viên chưa bảo đảm về tiêu chuẩn theo quy định. Công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên chưa được chú trọng.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở; trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung Luật Hoà giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Công văn số 708-CV/TU, ngày 18/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác hoà giải ở cơ sở,... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác hoà giải ở cơ sở; xác định công tác này là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải; phấn đấu hàng năm có trên 95% tổ hoà giải được củng cố, kiện toàn và tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 85% trở lên. Duy trì và nhân rộng mô hình bí thư chi bộ áp, khóm đồng thời là tổ trưởng tổ hoà giải; phấn đấu đến năm 2025, có 100% bí thư chi bộ áp, khóm được bầu làm tổ trưởng tổ hoà giải.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ hoà giải viên, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình, tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong công tác hoà giải ở cơ sở. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên, gắn hoạt động hoà giải ở cơ sở với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và cung cấp đầy đủ tài liệu về kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hoà giải, sổ tay hoà giải cho các tổ hoà giải và hoà giải viên.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở trên địa bàn. Quan tâm thực hiện tốt việc chi hỗ trợ đối với các tổ hoà giải và hoà giải viên; nghiên cứu, thành lập thêm các tổ hoà giải ở những nơi có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, kinh nghiệm theo dõi công tác hoà giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ hoà giải viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác hoà giải ở cơ sở.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp bằng biện pháp hoà giải; chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hoà giải ở cơ sở, lồng ghép hoạt động hoà giải ở cơ sở với các cuộc vận động và phong trào thi đua ở khu dân cư.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tăng cường huy động các tổ chức thành viên và vận động người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, người có trình độ pháp lý, kiến thức xã hội, đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan, ... tham gia vào hoạt động hoà giải ở cơ sở; khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên làm hoà giải viên hoặc trực tiếp tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp

của người dân ở địa phương. Đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, đóng góp, hỗ trợ công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở; định kỳ hằng năm, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp giám sát thực hiện pháp luật về hoà giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở và Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTU'MTTQVN, ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về công tác hoà giải ở cơ sở.

### 5. Tổ chức thực hiện

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác hoà giải ở cơ sở.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể hoá các nội dung được nêu trong Chỉ thị này; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hoà giải cơ sở theo quy định và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

#### Nơi nhận:

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Sở Tư pháp,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Hồ Thị Cẩm Đào**

